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ชุมชนดังกลาว ซึ่ง กองงาน กกช. ไดรายงานผลการตรวจสอบ โดย รปส. (นางภัทรียา  สุมะโน) 
ลงนามถึง ปนร. เพื่อนําเรียน รมต.นร. (นายสุรนันทนฯ) เพื่อทราบตอไปแลว 
 2.นายชิราวุธ  รุงจํารัสรัศมี ประชาชนชาวจังหวัดตาก ไดมีหนังสือ เรื่อง แจงเพื่อทราบและ
ขออนุญาตแพรภาพทางสายเคเบลิทวีีเพื่อการศึกษา  โดยแจงวามีความประสงคจะทาํฟรีเคเบิล  
ชุมชนในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยไมเกบ็คารายเดือน และพืน้ทีด่ังกลาวเปน   
พื้นที่อับสัญญาณ และตองการใหประชาชนมีสวนรวม รวมทั้งเกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี  
 เนื่องจาก การกระทําดังกลาว ขัดกับมาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทศัน  
พ.ศ. 2498 แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วทิยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2530 ประกอบ
กับ มาตรา 80 แหง พ.ร.บ. องคกรจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2543 “…หามมิให พิจารณาจดัสรรคลื่น
ความถี่ ออกใบอนุญาตประกอบกจิการ หรืออนุญาตใหประกอบกิจการเพิ่มเติม...”  ดังนัน้   
การดําเนนิการของ นายชิราวุธฯ  แมมีจุดประสงคเพื่อใหประชาชนในพืน้ที่มีโอกาสทางการเรียนรูและมี
คณุภาพชีวติที่ดีขึ้น แตก็เปนการดําเนินการที่ฝาฝนตอกฎ ระเบียบดังกลาวขางตน ซึ่งการจะใหใบ
อนุญาตดําเนินกจิการเคเบิลทีวจีะกระทําไดเมื่อมี กสช. ในอนาคต ซึ่งกองงาน กกช.  ไดนาํเสนอเรื่องนี้
ตอ อปส. ผาน รปส.  (นางภัทรียา  สมุะโน) เพื่อพจิารณาสั่งการให สพท. และ ปชส. ตาก ตรวจสอบ       
ขอมูลในเบื้องตนวาเปนจริงตามที่กลาวอางหรือไม เพื่อนําเสนอ กกช. ตอไป 

4. สัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส.                
       สืบเนื่องจากสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ไดพจิารณาขอหารือของ กปส.และมี
ความเหน็วา การนําผูประกอบการเคเบิลทีวีทีไ่มมีใบอนญุาตเขารวมทําสัญญาเปนเครือขาย
ของ กปส. ถือไดวาเปนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ซึ่งเปนการขัดกับมาตรา 80 
แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน 
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543   และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภาไดมีคําวินจิฉัยวา
หากเปนกรณีของการทําสัญญาเขารวมเปนเครือขายแลวนั้น ใหบอกเลิกสัญญาหาก
สามารถบอกเลิกได หรือหากไมอาจบอกเลกิได ก็ไมสมควรอนญุาตตอสัญญาเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาตามสัญญาจนกวาการแตงต้ัง กสช. จะแลวเสรจ็  ทําให กปส. ไมสามารถ
ตอสัญญากบัผูประกอบการเครือขายเคเบลิทีวีได  ทาํใหผูประกอบการหลายรายไดทําหนังสือมา
เพื่อขอความชัดเจนในการตอสัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส. เนื่องจากเกรงวาจะกลับ
ไปเปนเคเบิลเถื่อน ซึ่งในเรื่องนี้ กองงาน กกช. ไดแจงผูประกอบการเคเบิลทีวีในเบื้องตนวา  

/ขณะนี้ ..... 
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ขณะนี ้ กปส. ไดจดัทํารางสัญญาขึ้นมาใหมเปนไปในลักษณะการรวมผลิตรายการกบั กปส. เพื่อ    
ไมใหขัดกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา   
 5. การดําเนนิการตามโครงการเสริมสรางความเขาใจในกฎ ระเบียบและนโยบายดานวิทยุ
กระจายเสียงและวิทยโุทรทัศน   กิจกรรมการเสริมสรางความเขาใจและติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการเครือขายเคเบิลทีวีของ กปส. 
      กองงาน กกช. ไดดําเนินการตามโครงการ โดยเดินทางไปปฏิบตัิราชการในพื้นที ่    
สปข. 8 ในระหวางวันที ่5 – 9 มิถุนายน 2549 เปนครั้งที่ 3 เพือ่ชี้แจงใหผูประกอบการไดเขาใจถึง
กฎ ระเบียบ เคเบิลทีวี  และเขาเยี่ยมชม  
 จากการตรวจสอบการดําเนินกิจการเคเบิลทีวีในพื้นที่ดังกลาว ผูประกอบการไดเสนอ   
ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะพอสรุปได ดังนี้ 
  ดานลิขสิทธิ์ 
  1.ลิขสิทธิ์รายการราคาสูง  และการเก็บคาลิขสิทธิ์ควรคํานวณจากพื้นที่ 
  2.ตองการให กปส. รับผิดชอบตรวจสอบการเปนเจาของลิขสิทธิ ์ เพราะไมรูวาใคร
เปนเจาของลิขสิทธิ์ที่แทจริง 
  ดานรายการ 
  1.ตองการใหชอง NBT มีลิเก เพราะคนอยุธยา สิงหบุรี สระบุรี อางทอง คนชอบลิเกมาก  
  2. ไมตองการให กปส. ทํารายการ NBT แขงกับเคเบิลทีวี 
  3. รายการชอง NBT ผูประกอบการตองการติดตอกับ กปส. โดยตรง ไมตองการ
ผานบริษัท เชน บริษัทสามารถ เพราะเกรงวาคาลิขสิทธิ์จะสูง  อีกประการหนึ่งหาก บริษัทสามารถ  
เลิกขายรายการใหผูประกอบการเคเบิลทองถิ่น จะทาํใหเกิดปญหาตามมาคือถูกสมาชิกยกเลิก 
  4.ไมควรผูกขาดรายการที่ตองซื้อลิขสิทธิ์ 
  ดานการโฆษณา แบงเปน 2 กลุม 
  1. ไมตองการใหมีโฆษณา เพราะคิดวาไมคุมกับคาตอบแทนที่ไดรับ และสมาชิก 
ไมชอบ เนื่องจากเสียคาสมาชิกแลวตองการดูรายการอยางตอเนื่อง ยกเวนโฆษณาในประเทศ เชน 
สินคา OTOP 
  2.มีโฆษณาไดแตไมควรมากเกินไป 

/ดานอื่น ๆ ... 
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  ดานอื่น ๆ  
  1.ตองการให กปส. แกปญหาเรื่องใบอนุญาต 
  2.ตองการใหรัฐชวยเหลือเรื่องเงินทุน 
  3.ควรมีชองทางปองกันไมใหบริษัทใหญที่มีเงินทนุมหาศาลมาลงทุนดําเนนิกิจการ
แขงกับรายยอย              
  กองงาน กกช.ขอเสนอที่ประชุมทราบ และพิจารณาในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
  ขอ 3  รายงานผลการตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค   
             นายชิราวุธ  รุงจํารัสรัศมี ประชาชนชาวจงัหวัดตาก ไดมีหนังสือ เรื่อง แจง 
เพื่อทราบและขออนุญาตแพรภาพทางสายเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษา  โดยแจงวามีความประสงคจะ
ทําฟรีเคเบลิชุมชนในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดนของจังหวัดตาก โดยไมเกบ็คารายเดือน และพืน้ที่    
ดังกลาวเปนพื้นที่อับสัญญาณ และตองการใหประชาชนมีสวนรวม รวมทั้งเกิดการพฒันาสังคม
และคุณภาพชีวิตที่ดี อปส.มอบหมายให  สพท. และ ปชส. ตาก ตรวจสอบแลว เปนจริงตามที่
กลาวอาง  สพท.รายงานอยางไร    กองงาน  กกช. จะไดนําผลมารายงานที่ประชุม กกช.ใหทราบ
ตอไป 
  ขอ  4. สัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส.          
                          กองงาน กกช.  ไดจดัทํารางสัญญาขึ้นมาใหมเปนในลักษณะการรวมผลิต
รายการกับ กปส. และในประกาศกรมประชาสัมพันธ  เรื่อง รับสมัครเขารวมโครงการเครือขายเคเบิลทีวี
ของกรมประชาสัมพันธ ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2547 ขอ 7 ระยะเวลาการดําเนนิการ มีขอ
ความวา  “การเขารวมโครงการเครือขายเคเบิลทีวีของกรมประชาสัมพนัธถือเปนมาตรการชั่วคราว 
เมื่อมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) แลว การดําเนินการ
ดังกลาว ตองเปนไปตามที่ กสช. กําหนด.”  อีกทั้งในสญัญาไมไดระบุวาเปนสัญญาปตอป แตมีวัน
เริ่มตน และสิ้นสุดของสญัญา  กองงาน กกช. พจิารณาแลวเห็นควรใหกองกฎหมายไดพิจารณาใน
ประเดน็ประกาศ กปส. ดังกลาวขางตน วา จะสามารถใหผูประกอบกิจการเคเบิลทีวเีครือขายของ กปส. 
ที่สัญญาสิ้นสดุลงเซน็สัญญารวมผลิตรายการไดหรือไม  เพื่อเปนการแกปญหาใหกบัผูประกอบการ
เคเบิลทีวี  
  ในการนี้  ผูประกอบการขอทราบความชัดเจนในประเด็นตาง ๆ  ดังนี้ 

/1. รายละเอียด... 
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1. รายละเอียดและสาเหตุที่ชัดเจนในการสิ้นสุดของสัญญาเขารวมเครือขายฯ 
2. ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายและการจัดทําสัญญา และการตอสัญญาเขารวมเครือ

ขายฯ ฉบับใหม 
3. กําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการทําสัญญาฯ  ฉบับใหมกับผูประกอบการเคเบิลทีวี 

รปส.(นายเผชิญฯ) ใหขอสังเกตจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู 
ประกอบการในพื้นที่ สปข.8 ดานรายการ 
  1. ตองการใหชอง NBT มีลิเก เพราะคนอยุธยา สิงหบุรี สระบุรี อางทอง ชอบลิเก  
ประเด็นนี้ คณะกรรมการ NBT  จะรับไปพิจารณา 
  2. ไมตองการให กปส.ทํารายการ NBT แขงกับเคเบิลทีวี   
ประเด็นนี้ เปนการเขาใจที่ผิด เนื่องจาก NBT ไมมีสมาชิก เพียงแต กปส.เปนเพียงผูผลิต
รายการใหผูประกอบการเทานั้น 
  3. รายการชอง NBT ผูประกอบการตองการติดตอกับ กปส. โดยตรง  
ไมตองการผานบริษัท เชน บริษัทสามารถ เพราะเกรงวาคาลิขสทิธิ์จะสงู  อีกประการหนึ่งหาก  
บริษัทสามารถเลิกขายรายการใหผูประกอบการเคเบิลทองถิ่น จะทําใหเกิดปญหาตามมาคือ 
ถูกสมาชิกยกเลิก  
ประเด็นนี้ไมเปนปญหา หากประสงคจะติดตอกับ กปส. โดยตรงก็ได  การรับสัญญาณ 
NBT สามารถรับไดถึง 7 ชอง โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ แตอุปกรณการรับตองติดตอสั่งซื้อ
กับบริษัทสามารถ ซึ่งเปนผูจัดหาอุปกรณ ซึ่งจะไมเก็บคารายเดือน ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
NBT จะรับไปเพื่อชี้แจงสรางความเขาใจตอไป 
   ผอ.สถาบนัการประชาสัมพันธ ใหขอสังเกต เกี่ยวกับโทรทัศนชุมชนที่ 
จ.ตาก ซึ่งเปนพื้นที่ชายแดนไมเก็บคารายเดือน แตขณะเดียวกันมีเงินลงทนุ กองงาน กกช.ควรหา
ขอมูลเชิงลึกดวยวามีวัตถุประสงคแอบแฝงหรือไมอยางไร 
   ผอ.สนผ.รายงานเพิ่มเตมิวา มีหลายจังหวัด หลายพืน้ที่เปนพื้นทีอั่บ
สัญญาณ การขอตั้งเคเบิลทีวีจึงเสมือนเปนการหาเสียงเพื่อหวังผลในการเลือกตั้ง 
   ผอ.สปข.1 เสนอขอสังเกตวา สัญญาการรวมโครงการเครือขายเคเบลิทวีี
ของ กปส. กําหนดวันเริม่ตน แตไมไดกําหนดระยะเวลาดําเนินการ และไมกําหนดวนัสิ้นสุด ทกุ
สัญญาของ สปข.1 เปนอยางนั้น เมื่อยกเลิกสัญญาไดใหผูประกอบการมารับเงินค้ําประกันสัญญาคืน 
สปข.1 ไดใชหนังสือของ อปส.มีคําสั่งยกเลิกแนบประกอบไป บางสวนมาขอรับเงินคืน  

/บางสวนยังไมมาขอรับ... 
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บางสวนยังไมมาขอรับ ดังนั้น เพื่อใหสัญญาหมดลงพรอมกับ สปข.อ่ืน จะมีแนวทางดําเนินการ
อยางไร 
   ผอ.สนผ.ชี้แจงวา การยกเลิกสัญญา ตองมีเหตุผลในการขอยกเลิก เชน 
หากผิดกฎหมาย  เชน รายการ ลิขสิทธิ์ สามารถขอยกเลิกได 
 

  มติที่ประชุม    รับทราบตามที่กองงาน กกช.เสนอ สําหรับ
ประเด็นประกาศ กปส.เรื่องรับสมัครเขารวมโครงการเครือขายเคเบิลทีวี ตามขอ 
4 ซ่ึงในสัญญาไมไดระบุวาเปนสัญญาปตอป แตมีวันเริ่มตน และวันสิ้นสุด
สัญญา มอบหมายให กกร.พิจารณาดําเนินการและแกไขประกาศดังกลาว และ
แจงใหผูเขารวมเครือขายทราบตอไป 
 

 

   3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส. 
                อกค. รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส.ประจําเดอืน
มิถุนายน 2549 ประกอบดวย ดังนี้ 
   1.   รายงานการรับ-จายประจําเดือนมิถุนายน   2549 
   2.   ยอดเงินคงเหลือของเงินรายได ณ วันที่ 30  มิถุนายน  2549 จากทุกสํานัก/กอง
ในภาพรวม ซึ่ง สปข.8 และ กคล.มียอดเงินติดลบ 
   3.   ประมาณการรายรับ-รายจายเงินรายได  ก.ค.-  ก.ย.2549 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ  หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิม่เติม
กรุณาประสานกับเจาหนาที่  กคล.) 
    อกค.ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา ในสวนของ กคล. หากไมมีรายรับเขามาจะมียอด
ติดลบสูงกวานี้ และใหขอสังเกตวา ผูบริหารไมควรอนุมัติในหลักการใด ๆ อีกแลว และในการบริหาร
การเงินอาจตองปรับเรื่องของการอนุมัติในหลักการที่ไดอนุมัติไว เนื่องจากยังไมไดผูกพัน 
    ที่ปรึกษาฯ (นายพายัพ พยอมยนต) ใหขอสังเกตวา กคล.ไมควรนําเสนอราย
งานแบบแยกสวน แตควรดําเนินการในภาพรวม โดยจัดทําบัญชีตั้งแตเดือน ต.ค.- มิ.ย. วาไดมีการเบิก
จายจริงเทาใด รายรับสูงกวารายจายเทาใด และมีการประมาณการในเดือน ก.ค.- ก.ย. 3 เดือนสุดทาย
ในไตรมาสที่ 4 ของปงบประมาณมีจํานวนเทาใจ รวมทั้งป ฐานะการเงินรายไดทั้งปเทาใด จึงจะเปน 

/ฐานะการเงิน.... 
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ฐานะการเงินดานรายไดที่แทจริง และจะเปนประโยชนตอผูบริหารในการกําหนดนโยบายเพื่อวางแผน
การใชจายเงินไดชัดเจนตอไป 
    อกค.ชี้แจงวา ไดดําเนินการแลว  มีการจัดทํา Forecast ประมาณการจนถึง        
สิ้นเดือนเรียบรอยแลว ซึง่จากขอเสนอแนะของผูแทนกระทรวงการคลังเสนอให กคล. แยกในเรื่อง       
รายรับใหชัดเจน กคล.ไดดําเนินการแลวเชนกัน สาํหรับการนําเสนอใหที่ประชุมทราบ เปนการรายงาน
เฉพาะบางรายการที่เห็นวาเปนสวนสําคัญ เพื่อใหผูบริหารไดศึกษางาย สะดวก และชัดเจน สําหรับ
รายละเอียดทางระบบบญัชีที่สมบูรณในแตละเดอืน กคล.ไดขึ้น Web ไวแลว ผูบริหารทีป่ระสงคจะ
ศึกษาขอมูลเชิงลึกสามารถดูไดจาก Website ของ กคล. 
    รปส.(นายเผชิญฯ) ใหขอสังเกตวา มติ ครม.เห็นชอบให กปส.สามารถจัดหา
รายไดเพื่อนํามาพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ และจดัจางบุคลากรที่มีความรูความสามารถได  กปส.มี
สถานีวิทยุอยูถึง 147 ความถี่ สามารถดําเนินการไดอยูแลว โดยอาจหารายไดความถี่ละ 1 - 3      
แสนบาทตอเดือน ซึ่งจะสามารถทําให กปส.มีรายไดไมต่ํากวา 10 - 20 ลานบาทตอเดือน  
    ผอ.สวท.ใหขอมูลเพิ่มเตมิวา คณะกรรมการหารายไดมีมติแจงชัดแลววาให 
สวท.ภูมิภาคหารายไดเขามาพัฒนาสถานีฯ และทุกสถานพีรอมที่จะดําเนินการ แตทั้งนี้อยูใน
ระหวางรอคําสั่งและการกําหนดกฎเกณฑ ประกอบกับตองมีการปรับปรุงวิธีการพิจารณาการ    
รวมผลิตและการเชาเวลาใหกระชับและรวดเร็วขึ้น เพื่อใหสามารถเทียบกับคูแขงขันได และรายงาน
เพิ่มเติมวา กปส.จะมีรายรบัเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม 2549 ประมาณ 3 ลานบาท เนื่องจากมีผูผลติ
รายการคลื่นความถี่ F.M.ของ  กทม. ที ่Stand Alone จึงเหน็สมควรใหมีการเรงรัดการพิจารณา
การเขารวมผลิต ทั้งนี ้ สวท.ไดประมวลรายละเอียด เนื้อหา นําเสนอ รปส.(นางอัจฉราฯ) เพื่อให 
อกค.ในฐานะฝายเลขานกุารเชาเวลาแลว ซึ่งจะสามารถเริ่มรับเงินรายได ไดตั้งแตวันที ่ 1 สิงหาคม 
2549 เปนตนไป 
    อกค.ชี้แจงวา คําสั่งตามที่ ผอ.สวท.แจงวาไมไดรับนั้น เนื่องจากผูแทน สวท. 
(นายสุริยงค หุณฑสาร)  ไดนํากลบัไปปรับอัตราคารวมผลิตรายการ ซึ่ง กคล.จําเปนตองนํามา
ประกอบการพิจารณาใหผูบริหารสั่งการ หากไดรับการแกไขสงกลับมาเมื่อใด กคล.ก็พรอมที่จะนํา
เสนอใหผูบริหารอนุมัติเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระที่ 4... 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

    4.1 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงของ สวท.กทม. 
          และ สวท. ในสวนภูมิภาค 
                                       ผอ.สวท. รายงานวา  ไดดําเนินงานเพื่อประชาสัมพนัธเผยแพรตาม
นโยบายของรัฐบาลของ สวท.กทม.และ สวท.ในสวนภูมิภาค ประจําเดือนมิถุนายน 2549 ดังนี้ 
  1.  สวท. ไดรับอนุมติงบกลางเพื่อการประชาสัมพันธการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ป เปนเงนิ 5 ลานบาท เพือ่ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้น สวท.ไดดําเนินการโครงการแลว 
ประกอบดวย การผลิตละครวิทยุเฉลมิพระเกียรติ รวมกับบริษัท กันตนา วีดิโอ โปรดักชั่น จํากดั, 
การจัดกิจกรรม “ปวงประชามหาปติ”, การผลิตและเผยแพรสารคดีสั้น, รายการเฉลิมพระเกียรติ     
4 ภาค และการผลิตและเผยแพรสกูปพิเศษทาง สวท. 
  2. สวท. รวมกับสาํนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ดําเนนิโครงการผลิต      
รายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” ปจจุบนั สวท.รวมเขาโครงการนี้ 47 สถาน ี เปนงบประมาณ
ตอเนื่องปที ่3 ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร มีความพึงพอใจในการดําเนินการของวิทยุ
ทั่วประเทศของ กปส. โดยในแตละปจะมีเงินเหลือจายในโครงการไวเพื่อประเมินผล ซึ่งในปนี ้    
กําหนดจัดสมัมนาเชิงปฏิบัติการ    การจัดรายการวิทยุทองถิ่น “รัฐสภาของเรา” ในวันที่ 3 - 5 
สิงหาคม 2549  ณ พัทยา การเดน จ.ชลบุรี ผูรวมการสัมมนาประกอบดวย คณะกรรมการ     
อํานวยการบริหารรายการฯ ผูอํานวยการและผูจัดรายการจาก สวท.ที่จัดรายการวิทยุทองถิ่น     
“รัฐสภาของเรา” จํานวน 45 สถานีเขารวมสัมมนา รวมทั้งจะมีการรายงานความกาวหนาของการ
ปรับเปลี่ยนองคกรจาก สวท.ในรูปแบบ SDU ดวย 
  3. สรุปประเด็นการประชาสัมพันธนโยบายตาง ๆ ของ สวท.สวนกลางและ สวท.ใน
สังกัด สปข.1-8 ประกอบดวยประเด็นในยุทธศาสตรตาง ๆ รวม 9 ยุทธศาสตร 
  4. การถายทอดเสียงของ สวท.เดือนมิถุนายน  2549 รวม 3  เครือขาย  จํานวน  40   
ครั้ง    82  ชั่วโมง  45 นาที  รวมมูลคาในการถายทอดเสียง 1,447,500 บาท  
  - สรุปมูลคาและเวลาออกอากาศเพื่อการประชาสมัพันธของรัฐ รวม 36 ครั้ง 71        
ชั่วโมง  45 นาที มีมูลคา  1,200,000 บาท 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ) 

/รปส.(นายเผชิญฯ)... 
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   รปส.(นายเผชิญฯ) แจงขอให สวท.ชีแ้จงทําความเขาใจกับผูมาขอใชบริการ
ในการที่ สวท.ไดปรับเปลี่ยนเปน SDU เนื่องจาก กปส.มีตนทุนการดําเนินการสูง และจะตองพึง่พา  
ตนเอง จึงขอใหผูขอใชบริการทุกรายถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ SDU ยกเวนภารกิจเพื่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และภารกิจของรัฐที่มอบหมายใหดําเนินการเทานั้น  

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ    
 

      4.2 รายงานผลการดําเนินงานดานวิทยุโทรทัศนของ สทท.11  
                                           และ สทท.ในสวนภูมิภาค 
                       นางสาวสณิุสา ร่ืนเอม ผูแทน ผอ.สทท.11 รายงานวาไดดําเนินการ
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธทางวิทยุโทรทัศน ประจําเดือนมิถุนายน   2549 ดังนี้ 
  1. การดําเนินการออกอากาศรายการประจํา 
  2. การดําเนินงานตามนโยบายของรัฐ (เฉพาะการถายทอดสด) ทั้งทีมี่รายไดและ
ตองสูญเสียรายไดจากรายการประจํา, ไมมีรายได และตองสูญเสียรายไดจากรายการประจําดวย 
  3. สารคดี เฉพาะกิจเชาเวลา ของหนวยงานราชการ  และเอกชน 
  4. สปอตโฆษณาประชาสัมพันธ มีรายได และไมมีรายได 
 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอที่ประชุมดวยแลว) 
   ผูแทน ผอ.สทท.11 ใหขอมูลเพิ่มเติมวา สําหรับรายไดจากการถายทอด
ฟุตบอลโลก  จํานวน 8.5 ลานบาท สทท.11 ยังไมไดนํามารวมเปนรายไดทีไ่ดจากการถายทอดสด
ในเดือนนี้ ซึ่งจะไดนํามารายงานสรุปยอดเงินใหทราบในเดือนตอไป 
   รปส.(นายเผชิญฯ) ชี้แจงขอมูลวา ในการถายทอดสดฟุตบอลโลก สทท.11 
ไดรับสวนแบงคาโฆษณาในอัตราเดียวกันกับสถานีโทรทัศนชองอื่น ๆ และมีขอสังเกตวา กปส.  
สูญเสียรายไดจากรายการประจํามูลคา 5.5 ลานบาท กับการออกสปอตโฆษณาโดยไมมีรายได 
4.1 ลานบาท รวมทั้งสิน้เกือบ 10 ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงนิที่สูงมาก และไดสั่งการให สทท.11 
ดําเนินการดังนี้ 
  1. ให สทท.11 ชี้แจงรายละเอียดกบัหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการปรับรูปแบบการ
บริหารงานของ สทท.11 เปน SDU ซึ่งจะตองหารายไดมาเพื่อใชในการพัฒนาสถานี เครื่องมือ 
อุปกรณ และจัดจางบคุลากรที่มีความรู ความสามารถ ผูขอใชบริการจะตองตั้งงบประมาณเพื่อ
การนี้ และจะตองถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ SDU ดวย 

/2. บอรด SDU......... 




